

โครงการค่ายนิเวศวิทยาทางทะเลภาคฤดูร้อน จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 20 ในช่วงปิดภาคฤดูร้อนของนักศึกษามหาวิทยาลัย โดย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งและป่าชายเลน โดยมี บริษัท เซฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ร่วมสนับสนุนโครงการ

ตลอด 20 ปีที่ผ่านมา โครงการค่ายนิเวศวิทยาทางทะเลภาคฤดูร้อนมีส่วนร่วมผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเลให้ และปลูกฝังจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลให้กับเยาวชนจำนวนมาก

สดจากเยาวชน



ศึกษาระบบนิเวศวิทยาทางทะเล



เก็บตัวอย่าง

ค่ายนิเวศวิทยา บัณฑิตวิทยาลัย



ตลอดระยะเวลา 1 เดือน ของค่ายนิเวศวิทยาทางทะเลภาคฤดูร้อน ที่สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งและป่าชายเลน จังหวัดภูเก็ต นิสิตนักศึกษาที่สนใจด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเลทั่วประเทศผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการจำนวน 30 คน ได้เรียนรู้ทั้งเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมทางทะเล ตลอดจนงานภาคปฏิบัติและการสำรวจที่เกิดขึ้น



ในห้องเรียน

ในทะเล ผ่านกิจกรรมต่างๆ อาทิ การสำรวจบริเวณป่าชายเลน และการดำน้ำเพื่อเก็บตัวอย่างทางทะเลไปศึกษา

ผศ.ดร.ปิณฑิมา ตันติโชค ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผู้ริเริ่มโครงการค่ายนิเวศวิทยาทางทะเลภาคฤดูร้อนกล่าวว่า โครงการนี้เปิดโอกาสให้นักศึกษานักศึกษา ทั้งที่กำลังศึกษาอยู่ในสาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล สาขา

ประมง และสาขาอื่นๆ ที่สนใจด้านนี้ ได้มีโอกาสเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติ มีนิสิตนักศึกษานักศึกษาสนใจค่ายนี้มากขึ้นจากทั่วประเทศ โดยเฉพาะนักศึกษาในมหาวิทยาลัยที่ไม่มีพื้นที่ติดทะเล นี่เป็นโอกาสอันดีที่พวกเขาจะได้เห็นสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลของจริงจากที่เคยเรียนแต่ในตำรา

“ผมภูมิใจที่ได้เห็นเด็กค่ายของเราจำนวนมากเติบโตและศึกษาต่อจนกลายเป็นนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย อาจารย์มหาวิทยาลัย และมีเด็กหลายคนที่ไม่ได้เป็นนักวิชาการก็ได้ความรู้และความรักต่อท้องทะเลที่ได้ไปเผยแพร่ต่อและใช้ในสาขาอาชีพของตนเอง”

น้องทราย น.ส.ภัทรศยา สุขพานิช นักศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิทยาศาสตร์การประมง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า



ปลาดาวสีน้ำเงิน



คิวเข้ม



วิเคราะห์

มีชีวิตเพื่อนำไปตองไว้ให้หน่อยๆ รุ่นต่อไปศึกษาด้วยค่ะ”

ด้าน ใฝ่ นายปรเมศวร์ ตรีวิทย์รัตน์ นักศึกษาภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยว่า ถึงแม้จะไม่

ได้เรียนทางด้านการประมงมา แต่พอมาค่ายนี้แล้วผมได้ความรู้มากมาย ได้ประสบการณ์ตรง และได้เพื่อนใหม่ เรื่องชีววิทยาทางทะเลก็กลายเป็นสิ่งที่ตนเองสนใจ

“หลายๆ คนในมหาวิทยาลัยของผมเป็นเหมือนหนอนหนังสือ ท่องตำราอย่างเดียว เรียนอย่างเดียว แต่การได้มาเห็นของจริงจากฝั่งทะเลอันดามันทำให้ผมได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆ มากมายครับ”



ฝึกภาคสนาม

คุณทหารลาดกระบังกล่าวว่า “ค่ายครั้งนี้ถือเป็นประสบการณ์ที่ดีมากค่ะ การได้ลงพื้นที่จริงๆ นั้นเป็นสิ่งสำคัญสำหรับคนที่เรียนสาขาการประมง



สำรวจ

มาก เพราะสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวที่เราพบได้ตามท้องทะเลนั้นแตกต่างจากเซลล์ดองฟอรัมาลินที่ใช้ศึกษาในห้องเรียนอย่างมาก ในทริปนี้ทรายได้เก็บตัวอย่างสิ่ง



กลับจากสำรวจทะเล